

“แบบฟอร์มขอสินเชื่อรายย่อย (วงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท)”

1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ขอู้

Q: ถ้าผู้ขอู้มีการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล จะต้องทำอย่างไรคะ?

A: ให้ระบุชื่อ-นามสกุลที่เปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด พร้อมทั้งแนบสำเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุลทุกรายการ

Q: ถ้าบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอู้หมดอายุ ต้องทำอย่างไรคะ?

A: ให้กรอกข้อมูลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนในแบบฟอร์มคำขอู้ได้ แต่ผู้ขอู้ควรรีบติดต่ออำเภอ/เขต เพื่อทำการออกบัตรประจำตัวประชาชนใหม่และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ให้กับธนาคาร

Q: ถ้ามีทะเบียนการค้าหลายใบ ควรจะใช้ใบไหนดีคะ

A: ผู้ขอู้ควรใช้ทะเบียนการค้าของธุรกิจที่ต้องการขอสินเชื่อในครั้งนี้

Q: ในกรณีที่ผู้ขอู้มีคู่สมรสหลายคน (ผู้ขอู้เป็นมุสลิม) จะทำอย่างไรดีคะ

A: ให้ระบุเฉพาะคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรส

Q: ถ้าคู่สมรสของผู้ขอู้เสียชีวิตแล้ว หรือว่าหย่าแล้วจะต้องระบุชื่อคู่สมรสด้วยรึป่าวคะ

A: ไม่ต้องครับ

Q: เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล ดูได้จากที่ไหนคะ

A: เลขที่ทะเบียนนิติบุคคลดูได้จากหนังสือรับการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ครับ

Q: ทะเบียนที่ชำระแล้ว ดูได้จากที่ไหนคะ

A: ทะเบียนที่ชำระแล้ว ดูได้จากใบ บอจ.5 ที่อยู่ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

Q: ถ้ามีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหลายคน ต้องให้มาลงลายมือชื่อขอู้ทุกคนมั๊ยคะ

A: ตอนยื่นคำขอู้ ใช้เฉพาะผู้มีอำนาจลงนามคนใดคนหนึ่งก็พอครับ

Q: ถ้าผู้ขอู้จำวันที่เริ่มทำธุรกิจจริงไม่ได้ จะทำอย่างไรคะ

A: ให้ประมาณก็ได้ครับ เดือนและปี หรือแค่ปี ก็ยังได้ครับ แต่ถ้ามีหลักฐานที่น่าเชื่อถือประกอบก็ยิ่งดี เช่น ทะเบียนการค้า, หลักฐานการยื่นเสียภาษี เป็นต้น

Q: ถ้าไม่มีชื่อร้าน หรือชื่อร้านไม่ตรงกับชื่อในทะเบียนการค้า จะกรอกชื่ออะไรดี

A: ใช้ชื่อตามใบทะเบียนการค้า

“แบบฟอร์มขอสินเชื่อรายย่อย (วงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท)”

Q: ประกอบธุรกิจมานานแล้ว แต่เพิ่งจดทะเบียนการค้าไม่ถึงปี จะทำอย่างไรดี

A: ต้องรอให้ธุรกิจประกอบกิจการตามวันที่จดทะเบียนการค้าครบ 1 ปีก่อนครับ

Q: ถ้าที่ตั้งสถานประกอบการในปัจจุบันไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในทะเบียนการค้า จะให้ระบุสถานที่ตั้งสถานประกอบการที่ไหน ถ้ามีหลายแห่ง

A: ให้ใช้ที่ตั้งของสถานประกอบการที่ต้องการขอกู้ในครั้งนี้นี้ครับ

Q: ถ้าเคยยื่นกู้ที่สาขาอื่น แล้วจะมายื่นกู้ที่นี่ได้หรือไม่

A: ได้ ถ้ายังไม่เคยได้รับอนุมัติสินเชื่อและเบิกใช้วงเงินกู้มาก่อน

Q: ถ้าเคยเป็นลูกค้าเดิมและเพิ่งชำระหนี้ปิดบัญชีไปไม่นาน จะยื่นกู้ใหม่ได้มั้ย

A: ยื่นกู้ใหม่ได้ครับ

Q: ตอนนี้เป็นลูกค้าอยู่ แต่มีปัญหาต้องปรับโครงสร้างหนี้จะขอกู้เพิ่มได้มั้ย

A: ไม่สามารถกู้เพิ่มได้

Q: ตอนนี้เป็นลูกค้าอยู่จะขอกู้อันใหม่เพื่อไปชำระหนี้เดิมได้มั้ย

A: ไม่สามารถทำได้

2. ข้อมูลการลงทุน

Q: ถ้าผู้ขอกู้ยังไม่เคยทำธุรกิจมาก่อน จะสามารถขอกู้ได้หรือไม่

A: ไม่สามารถขอกู้สินเชื่อ 9 เมฆุได้

Q: ถ้าปัจจุบันผู้ขอกู้ทำธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างอยู่ แต่ครั้งนี้มาขอกู้เงินกับธนาคารเพื่อไปทำธุรกิจอพาร์ทเมนต์ กรณีนี้จะให้นับว่าเป็นการทำธุรกิจเดิมหรือธุรกิจใหม่คะ

A: คุณทำธุรกิจใหม่แน่นอนครับ

Q: นำเงินกู้อไปลงทุนใหม่ หมายถึงอะไร

A: นำเงินกู้อไปลงทุนในกิจการใหม่ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบกิจการเดิม

Q: นำเงินกู้อไปขยาย/ปรับปรุง หมายถึงอะไร

A: นำเงินกู้อที่ได้ไปใช้เพื่อขยายสาขา หรือปรับปรุงสถานประกอบการเดิม

Q: ถ้าจะเปิดสาขาใหม่ ควรจะระบุว่าเป็นการลงทุนใหม่หรือขยาย/ปรับปรุง

A: กรณีเปิดสาขาใหม่ ถือว่าเป็นการขยายกิจการ

“แบบฟอร์มขอสินเชื่อรายย่อย (วงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท)”

Q: ถ้าจะกู้เงินไปซื้อวัตถุดิบ(สินค้าสำเร็จรูป) ควรใช้สินเชื่อประเภทไหน

A: สินเชื่อประเภทใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

Q: ถ้าจะกู้เงินไปซื้ออุปกรณ์ ยานพาหนะ จะขอสินเชื่อแบบไหน

A: ควรใช้สินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลา

Q: ส่วนของผู้กู้ลงทุนเอง หมายถึงอะไร และต้องมีเท่าไรถึงจะขอกู้ได้

A: หมายถึงเงินทุนของผู้กู้ที่มีอยู่และสามารถนำมาใช้ลงทุนในโครงการร่วมกับการขอเงินกู้จากธนาคาร ซึ่งควรจะมีไม่น้อยกว่า 20% ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ

Q: ถ้าหากผู้ขอกู้มีแผนการลงทุนสำหรับสร้างอพาร์ทเมนต์รวมประมาณ 15.0 ล้านบาท และมีเงินของตัวเอง 5.0 ล้านบาท ผู้ขอกู้ต้องระบุงำนเงินในหัวข้อวัตถุประสงค์การขอกู้เป็นจำนวนเท่าใดคะ

A: ให้ระบุงำนเงินเป็นส่วนต่างระหว่างจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดกับเงินลงทุนที่ผู้ขอกู้มีอยู่

จากคำถาม ผู้ขอกู้ต้องระบุงำนเงินที่ต้องการกู้ (วงเงินกู้) เท่ากับ 10.0 ล้านบาท (มาจาก 15.0 – 5.0 = 10.0) และระบุงำนเงินในส่วนของผู้ขอกู้ลงทุนเองมีเท่ากับ 5.0 ล้านบาท

3. หลักประกัน

Q: ถ้าไม่มีหลักประกัน จะกู้ได้รึป่าวคะ

A: สามารถกู้ได้ โดยให้ บสย. ค้ำประกัน

Q: ถ้าร้านเป็นที่เช่า จะกู้ได้ป่าวคะ และถ้าจะเช่าต้องมีเอกสารหลักฐานอะไรมาแสดงบ้าง

A: สามารถกู้ได้ โดยแสดงหลักฐานการเช่า

Q: ขอใช้ บสย. ค้ำประกันอย่างเดียวได้มัย

A: สามารถใช้ บสย. ค้ำประกันได้ โดยต้องดูเงื่อนไขการค้ำประกันเพิ่มเติม

Q: ใช้หลักทรัพย์ของญาติพี่น้อง หรือ คนอื่นได้รึป่าว

A: ได้ แต่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกันต้องมาแสดงตนเป็นผู้ค้ำประกันของผู้ขอกู้ด้วย

Q: ที่ดินที่อยู่อื่นเอามาใช้เป็นหลักประกันได้มัย

A: สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันได้

Q: บ้านที่พักอาศัยหรือหลักทรัพย์ที่ติดจำนองกับธนาคารอื่น เอามาใช้เป็นหลักประกันได้มัย

A: สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันได้

“แบบฟอร์มขอสินเชื่อรายย่อย (วงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท)”

Q: คนที่จะให้มาค้ำประกัน ต้องเป็นอย่างไรคะ

A: เป็นบุคคลธรรมดาที่มี อาชีพประจำ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่มีรายได้เพียงพอสามารถชำระหนี้แทนผู้ขอกู้ได้

Q: นำทองคำหรือทรัพย์สินอื่น เช่น สลากออมสิน ใบหลักทรัพย์ พันธบัตร มาค้ำประกันได้มั้ย

A: ไม่ได้ครับ

Q: เครื่องจักรที่จะนำมาใช้เป็นหลักประกัน ใช้เครื่องจักรอะไรได้บ้างคะ

A: เครื่องจักรที่สามารถจดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้

4. ผลประกอบการ

Q: รายได้ จะให้รวมจากทุกธุรกิจหรือเฉพาะธุรกิจที่ยื่นกู้

A: ให้นำเฉพาะรายได้ที่ได้มาจากการทำธุรกิจที่จะยื่นกู้ครับ

Q: หลักฐานที่มาของรายได้ต้องเอามาแสดงมั้ย

A: ต้องนำหลักฐานทั้งหมดที่สามารถแสดงที่มาของรายได้มาแสดงด้วยครับ

Q: รายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น หมายถึงอะไร

A: หมายถึงรายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นหลังจากผู้ขอกู้ได้รับเงินกู้จากธนาคารแล้วครับ โดยอาจจะระบุเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบจากรายได้เดิม เช่น เพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์

Q: ลูกหนี้การค้าเรียกเก็บเงิน คืออะไร

A: คือลูกค้าของกิจการที่ซื้อสินค้าและยังค้างชำระค่าสินค้ากับกิจการ โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บเงินตามที่ตกลงกันได้

Q: สินค้าคงเหลือ (สต็อก) ได้แก่อะไรบ้าง

A: สินค้าหรือวัตถุดิบที่มีไว้ผลิตหรือเพื่อขาย เช่นสินค้าที่อยู่ในร้าน วัตถุดิบที่อยู่ในโกดัง

Q: เจ้าหนี้การค้า คืออะไร

A: คือเจ้าหนี้ของผู้ขอกู้ ที่เกิดจากผู้ขอกู้ไปซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบมา แต่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าสินค้าหรือวัตถุดิบนั้น

Q: ระยะเวลาจ่ายเงินคืออะไรคะ

A: ระยะเวลาจ่ายเงินคือ ระยะเวลาที่ผู้ขอกู้จะต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าเพื่อชำระค่าสินค้าหรือวัตถุดิบตามที่ได้ตกลงกันได้ครับ

“แบบฟอร์มขอสนเชือรายย่อ (วงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท)”

5. ข้อมูลรายละเอียดการขายปัจจุบัน/โครงการ

Q: ถ้าที่ร้านมีสินค้าหลายรายการ ต้องระบุทุกรายการเลยมัยคะ

A: ระบุเพียงแค ้หมวด/ประเภทของสินค้า เช่น เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค หรือสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

Q: กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ต้องระบุประเภท หรืออาชีพมัย

A: ควรระบุรับ เพื่อใหสามารถระบุลูกค้าได้ว่าเป็นกลุ่มไหน

Q: ช่องทางการจัดจำหน่าย คืออะไร ต้องระบุอย่างไร

A: ช่องทางการจัดจำหน่าย หมายถึงการที่ผู้ขอกู้จะขายสินค้า/บริการด้วยวิธีใด เช่นการขายผ่านหน้าร้านของตนเอง การขายผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือการขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

6. รายละเอียดทรัพย์สินของผู้ขอกู้

Q: ทรัพย์สินต้องเป็นเฉพาะชื่อของผู้ขอกู้มัย

A: ทรัพย์สิน ต้องมีชื่อผู้กู้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครอง

Q: ที่ดินที่ติดจำนองสามารถนำมานับรวมด้วยได้มัย

A: สามารถนำมานับรวมได้

Q: ไม่รู้มูลค่าทรัพย์สินจะใช้ราคาประเมิน หรือราคาตลาด

A: ใช้ราคาซื้อขายในปัจจุบัน ที่สามารถซื้อขายคล่อง

Q: รถยนต์ เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน จะใช้ราคาตอนซื้อมารอกเป็นมูลค่าทรัพย์สินได้มัย

A: ใช้ราคาซื้อขายในปัจจุบันที่ซื้อขายคล่อง เป็นมูลค่าที่ระบุของทรัพย์สิน

Q: ทรัพย์สินที่เช่าซื้ออยู่ หรือผ่อนชำระ เช่น รถยนต์ อาคารพาณิชย์ สามารถนำมานับรวมเป็นทรัพย์สินของผู้ขอกู้ได้มัย

A: สามารถนำมานับรวมเป็นทรัพย์สินของผู้ขอกู้ได้

“แบบฟอร์มขอสินเชื่อรายย่อย (วงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท)”

7. รายละเอียดภาระหนี้ของผู้ขอู้

Q: หนี้ที่มีกับสถาบันการเงิน รวมทุกอย่างด้วยรีโป

A: นับรวมทั้งหมดทุกวงเงิน โดยดูจากรายงานการตรวจเครดิตบูโร

Q: เงินยืมพ่อแม่ ญาติ ถือเป็นหนี้นอกระบบมั้คะ

A: ถ้าเป็นหนี้ที่มีดอกเบี้ยเกิดขึ้น และมีระยะเวลาการชำระหนี้ ถือเป็นหนี้นอกระบบ

Q: ถ้าผ่อนธนาคารอยู่ และเคยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำระจะกู้ได้มั้

A: กู้ได้ แต่ต้องผ่อนชำระเป็นปกติไม่น้อยกว่า 12 เดือน

Q: ถ้าเป็นหนี้ปรับโครงสร้าง แล้วสามารถผ่อนได้ตามปกติ ถือเป็นหนี้ปกติมั้

A: ถือเป็นหนี้ปกติ

Q: ในกรณีที่ผู้ขอู้มีการผ่อนชำระเป็นรายปี (หรือรายไตรมาส หรือรายหกเดือน) จะต้องนำยอดผ่อนชำระรายปี (หรือรายไตรมาส หรือรายหกเดือน) จะให้แจ้งยอดผ่อนชำระอย่างไร หรือให้นำมาเฉลี่ยเป็นรายเดือนหรือป่าวคะ

A: ต้องนำมาเฉลี่ยเป็นรายเดือนครับ เช่น

ถ้าเป็นรายปี ก็นำไปหารด้วย 12

ถ้ารายไตรมาส ก็นำไปหารด้วย 3

ถ้าเป็นรายหกเดือนหรือครึ่งปี ก็นำไปหารด้วย 6

“แบบฟอร์มขอสินเชื่อรายย่อย (วงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท)”

8. สรุปผลการตรวจเครดิตบูโร

Q: เครดิตบูโร สามารถตรวจได้ที่ไหนบ้างคะ

A: คุณสามารถตรวจสอบสถานที่ให้บริการตรวจข้อมูลเครดิตบูโรจากเว็บไซต์ของ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ตามที่อยู่ของเว็บไซต์ [www.ncb.co.th](http://www.ncb.co.th) ได้ครับ หรือดูตามภาพที่ตามมา



**ตัวของเราจะตรวจเครดิตบูโรได้ที่ไหน?**

ในกรุงเทพฯ แบบครบรูปได้เลยภายใน **15 นาที**

- ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ (อาคาร 2 ชั้น 2)  
จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 16.30 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์
- สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี)  
จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์
- ปากซอยสุขุมวิท 25 อาคารกลาสเฮ้าส์ (ชั้นใต้ดิน)  
จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 16.30 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์
- ห้างเจ-เวนิว (นวมินทร์) ชั้น 4 ติดประกันสังคม  
ทุกวัน 09.00 - 18.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์
- ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (ส่วนหน้า)  
อังคาร - พุธสัปดาห์ 08.30 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดทำการของธนาคาร)

• ใช้บัตรประชาชนของตนเอง

**ค่าบริการ 100 บาท**

**ค่าบริการ 150 บาท**

กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แบบส่งรายงานกลับไปให้ภายใน **7 วัน** ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน

- ใช้บริการที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (ทุกสาขา)  
กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, นครราชสีมา, ออสเตรเลีย, แคนาดา, แอนตาร์กติกา  
• แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่เคาน์เตอร์ทุกสาขาพร้อมมีบัตรประชาชนของตนเอง
- ใช้บัตร ATM กรุงเทพฯ, ไทยพาณิชย์  
• มีบัตรของธนาคารไหน ใช้บัตร ATM ธนาคารนั้น  
• ทำรายการผ่านหน้าจอ (เมนู ตรวจเครดิตบูโร)
- ใช้โทรศัพท์มือถือ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ธนาคารมือถือ กรุงเทพฯ  
• ทำรายการผ่านธนาคาร บนโทรศัพท์มือถือ
- ใช้บริการ ธนาคารออนไลน์ กรุงเทพฯ, เชียงใหม่  
• มีบัญชีกับธนาคาร / ทำรายการผ่านเว็บไซต์

เครดิตบูโรไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีสิทธิอนุมัติหรือร่วมตัดสินใจให้สินเชื่อกับใครบุคคลใดกล่าวอ้างกับท่าน... แจ้งเรื่องได้ที่ 0-2643-1250

“เครดิตดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง”

**NCB** National Credit Bureau บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

เครดิตบูโร | consumer@ncb.co.th | Call Center 0-2643-1250 | www.facebook.com/ilovebureau | www.ncb.co.th

Q: ระยะเวลาการตรวจเครดิตบูโรต้องตรวจไม่เกินกี่เดือน

A: 1 เดือน

Q: เมื่อตรวจเครดิตบูโรมาแล้ว สามารถเปิดซองเอกสารได้มั้ย

A: สามารถเปิดดูได้ครับ

9. รายละเอียดการหมุนเวียนเงินของกิจการ

Q: การหมุนเวียนเงินของกิจการดูได้จากอะไรบ้างคะ

A: คุณสามารถดูจากการเดินบัญชีเงินฝากของผู้กู้ที่มีอยู่กับธนาคาร (ทั้งบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ไม่เป็นโอ/ดี และเป็นโอ/ดี) โดยดูทั้งฝั่งที่มีเงินเข้า และเงินออกจากบัญชี หากคุณไม่เคยปรับบัญชีหรืออัปเดตสมุดบัญชีคู่ฝากเลย คุณสามารถไปขอรายการสรุปการเดินบัญชีหรือสเตตเมนต์ (Statement) เป็นรายเดือน จากสถาบันการเงินที่คุณมีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 6 เดือน

Q: ถ้ามีทั้งบ/ช ส่วนตัว และบริษัท มีทั้ง ออมทรัพย์ และกระแสรายวัน จะเอาบัญชีไหนบ้าง

A: นับเฉพาะบัญชีที่มีรายได้เข้ากิจการ ไม่ว่าจะบัญชีนั้นจะเป็นของบริษัท หรือของกรรมการ